

BÁO CÁO

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ tập trung chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện Bàu Bàng, Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh năm 2022; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện được quy định tại Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, trong năm qua tập thể Ủy ban nhân dân đã lãnh đạo, tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả như sau:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN TRONG THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC

Tập thể Ủy ban nhân dân huyện luôn đảm bảo tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế làm việc đã đề ra, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh năm 2022 đạt được nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Ủy ban nhân dân huyện luôn phát huy vai trò, vị trí của từng thành viên Ủy ban nhân dân, bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết cấp trên, Kế hoạch năm và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, của HĐND huyện để tổ chức triển khai thực hiện.

Thực hiện tốt nguyên tắc Tập trung dân chủ, những vấn đề thuộc thẩm quyền chung của tập thể Ủy ban nhân dân huyện đều được đưa ra bàn bạc, thống nhất trước khi quyết định; Tổ chức các phiên họp Ủy ban nhân dân huyện hàng tháng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tháng trước, đề ra nhiệm vụ của tháng tiếp theo. Các phiên họp Ủy ban nhân dân huyện có nội dung phong phú, đạt chất lượng cao. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động sắp xếp, bố trí làm việc trực tiếp với các phòng ban chuyên môn của huyện và Ủy ban nhân dân các xã để triển khai các nội dung trọng tâm, cấp bách và kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và các vấn đề phát sinh. Trong thực hiện công tác quản lý hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân huyện luôn giữ mối liên hệ mật thiết với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, các cơ quan tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên, từ đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong 6 tháng, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 1.661 Quyết định cá biệt, 93 Kế hoạch, 63 Tờ trình, 96 Báo cáo và 1.773 Công văn chỉ đạo, điều hành và 309 văn bản khác; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đã thừa lệnh Chủ tịch ban hành 13 Thông báo về ý kiến kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại các cuộc họp và 137 Phiếu chuyển cho

các ngành tham mưu giải quyết. Các văn bản được ban hành đều đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Nhìn chung, trong 6 tháng năm 2022, công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện bảo đảm liên tục, ổn định, phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

II. KIỂM ĐIỂM KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG, AN NINH

1. Về phát triển kinh tế

- **Công nghiệp:** Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 8.900,3 tỷ đồng, tăng 16,93% so cùng kỳ (kế hoạch năm 2022 là tăng từ 20-22%).

- **Thương mại - Dịch vụ:** Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.783,7 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ (kế hoạch năm 2022 tăng 24 - 25%).

- **Nông nghiệp:** Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.044,5 tỷ đồng, tăng 1,94% so cùng kỳ (kế hoạch năm 2022 là tăng 4 - 5%).

- **Về thu hút đầu tư:** Đã thu hút được 14 dự án đăng ký mới (trong đó: Đầu tư trong nước 07 dự án, với tổng số vốn đăng ký là 8.334,5 tỷ đồng; đầu tư nước ngoài 07 dự án với tổng số vốn đăng ký là 318 triệu USD); 03 dự án đăng ký tăng thêm vốn là 26 triệu USD. Nâng tổng số dự án trên địa bàn huyện đến nay là 1.257 dự án, trong đó: Đầu tư trong nước 1.042 dự án với tổng vốn đăng ký 40.450 tỷ 880 triệu đồng, đầu tư nước ngoài là 215 dự án với tổng vốn đăng ký 04 tỷ 646,8 triệu USD.

- **Ngân sách:** Tổng thu ngân sách địa phương ước 6 tháng đạt 582 tỷ 489 triệu đồng (đạt 58,5% kế hoạch Tỉnh giao và 57,87% kế hoạch HĐND huyện giao), trong đó, thu mới ngân sách ước đạt 390 tỷ 489 triệu đồng (đạt 63,76% so với kế hoạch Tỉnh và HĐND huyện giao), thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 192 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương 269 tỷ 440 triệu đồng (đạt 38,64% kế hoạch Tỉnh giao và 38,04% kế hoạch HĐND huyện giao).

- **Đầu tư phát triển:** Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là 464 tỷ 646 triệu đồng (trong đó: vốn tỉnh quản lý là 346 tỷ đồng, vốn huyện quản lý là 118 tỷ 646 triệu đồng). Giá trị giải ngân ước đến ngày 30/6/2022 đạt 186 tỷ 200 triệu đồng, đạt 40,07% kế hoạch (vốn tỉnh quản lý 128 tỷ 798 triệu đồng, đạt 37,22% kế hoạch; vốn huyện quản lý 57 tỷ 402 triệu đồng, đạt 48,38% kế hoạch).

- **Xây dựng nông thôn mới:** Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2022. Có 03 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2020: Long Nguyên, Lai Hưng, Cây Trường II và hoàn chỉnh hồ sơ 03 xã: Trù Văn Thố, Tân Hưng, Hưng Hòa đề nghị tỉnh xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2021.

2. Văn hóa xã hội

Các chương trình mục tiêu quốc gia như: giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, ... được Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện đạt hiệu quả, chất lượng.

Công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội thường xuyên được quan tâm; cơ sở vật chất trường lớp được đảm bảo, cơ bản đáp ứng được nhu cầu hiện tại.

Tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Tổ chức được ngày càng nhiều hoạt động, Hội thi cấp huyện phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân và tham gia các cuộc thi cấp Tỉnh có chất lượng.

3. Quốc phòng, an ninh - Pháp luật

Trong 6 tháng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên. UBND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

4. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Trong 06 tháng đầu năm 2022 đã tổ chức tiếp được 137 cuộc với 32 lượt người (lãnh đạo tiếp 26 cuộc với 15 lượt người; tiếp thường xuyên 111 cuộc với 17 lượt người).

Về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: 104 đơn (trong đó: khiếu nại là 10 đơn; tố cáo là 05 đơn; kiến nghị, phản ánh là 89 đơn), trong đó: kỳ trước chuyển sang 12 đơn, tiếp nhận trong kỳ 92 đơn.

+ Đơn thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện: 87 đơn (trong đó: khiếu nại là 02 đơn; tố cáo là 05 đơn; kiến nghị, phản ánh là 80 đơn). Đã giải quyết xong 66/87 đơn (trong đó: 02 đơn khiếu nại; 04 đơn tố cáo; 60 đơn kiến nghị, phản ánh), còn 21 đơn (trong đó: 01 đơn tố cáo; 20 đơn kiến nghị).

+ Đơn thuộc thẩm quyền các ngành giải quyết: 17 đơn (trong đó: khiếu nại là 08 đơn; kiến nghị, phản ánh là 09 đơn). Đã giải quyết 17/17 đơn.

5. Tổ chức bộ máy - Cải cách thủ tục hành chính

Đảm bảo công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ, thường xuyên rà soát, tổ chức sắp xếp, điều động, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo hoạt động có hiệu quả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của huyện.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, công khai; triển khai có hiệu quả mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, xây dựng lề lối, phong cách và thái độ làm việc trong giải quyết công việc hành chính; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.



III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

Trong 06 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành các ngành, địa phương thực hiện đạt được một số kết quả tích cực. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng theo kế hoạch đề ra. Công tác bồi thường giải tỏa được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh, đặc biệt là dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo - Bàu Bàng, Xây dựng mới đường ĐH 618. Đã hoàn thành đưa vào sử dụng Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng.

Các chương trình y tế quốc gia được duy trì và thực hiện tốt, đặc biệt là phòng, chống Covid - 19. Thực hiện tốt việc chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo,... Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân;

Quốc phòng - an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phòng cháy chữa cháy luôn được chú trọng và chỉ đạo thường xuyên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng còn một số hạn chế:

- Tình hình tai nạn giao thông và tội phạm về ma túy, hình sự gia tăng so cùng kỳ.

IV. NHIỆM VỤ TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; căn cứ vào Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND huyện đã đề ra, Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Trên cơ sở các chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, của HĐND huyện giao, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Tập trung chỉ đạo các ngành thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy sau khi thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ.

2. Triển khai có hiệu quả các bước để thực hiện giám sát việc duy trì và nâng cao tính bền vững các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện.

3. Tập trung chỉ đạo quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng không phù hợp với quy hoạch.

4. Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư vào địa bàn. Hạn chế việc thỏa thuận các dự án đầu tư có khả năng gây ô nhiễm môi trường, các ngành nghề sử dụng nhiều lao động phổ thông, các dự án nhỏ lẻ đầu tư bên ngoài khu công nghiệp.

5. Đảm bảo thực hiện thu - chi ngân sách đúng theo quy định, đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tập trung công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Khắc phục

tình trạng chậm trễ hoặc không giải ngân được vốn đầu tư xây dựng các công trình.

6. Từng bước ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng năng suất, sản lượng cây trồng, chất lượng sản phẩm vật nuôi, con giống.

7. Duy trì và tái công nhận các trường học đã đạt chuẩn quốc gia. Chỉ đạo thực hiện tốt việc quản lý môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; duy trì 100% xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Kiểm soát và ngăn chặn có hiệu quả các dịch bệnh nguy hiểm như: sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm,...(đặc biệt là bệnh Covid-19).

8. Tập trung chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động của ngành văn hóa từ huyện đến cơ sở. Duy trì cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh - gia đình văn hóa mới.

9. Quan tâm thực hiện tốt các chế độ đối với gia đình chính sách, người có công và các đối tượng xã hội. Tăng cường chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động tại các doanh nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tranh chấp, đình công của người lao động nhất là trong các dịp lễ, tết.

10. Duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp dân; tăng cường công tác thẩm tra, xác minh, giải quyết đơn phát sinh thuộc thẩm quyền của huyện để đạt tỷ lệ giải quyết đơn trên 85%. Tập trung chỉ đạo các ngành chức năng rà soát các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện nhằm giải quyết dứt điểm theo quy định.

11. Đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Duy trì công tác trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến các xã nghiêm túc; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trên địa bàn huyện. Tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kiểm chế tai nạn giao thông, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm gắn với tuyên truyền, phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, phòng cháy chữa cháy,...

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ tập trung chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2022. /*BN*

Nơi nhận: *Uth*

- UBND tỉnh Bình Dương;
- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các ủy viên UBND;
- Các cơ quan, phòng ban, khối đảng, UBMTTQ và các đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, *VT*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Võ Thành Giàu